

## คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่า นักเรียนจะเรียนได้ดีขึ้น หากผู้ปกครองของพวกเขามีส่วนร่วมในการเรียนของพวกเขา คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษเพื่อช่วยและสนับสนุนบุตรของคุณที่โรงเรียน

### การช่วยเหลือบุตรของคุณในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ในฐานะผู้ปกครอง เราขอส่งเสริมให้คุณช่วยเหลือบุตรในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีดังนี้

- อ่านหนังสือให้บุตรของคุณฟังเป็นประจำ จะเป็นในภาษาเดิมที่บ้าน และ/หรือภาษาอังกฤษก็ตาม
- ส่งเสริมให้บุตรของคุณพัฒนาและรักษาการใช้ภาษาเดิมที่บ้านของคุณอย่างคล่องแคล่ว
- ทำความคุ้นเคยกับ**หลักสูตรของออสเตรเลีย** และสิ่งที่คาดหวังว่าบุตรของคุณจะได้เรียนรู้ที่โรงเรียน
- มีส่วนร่วมกับบุตรของคุณในการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่โรงเรียนของพวกเขา
- พูดคุยกับครูของบุตร หรือสมาชิกบุคลากรที่เหมาะสม เมื่อคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน หรือความก้าวหน้าของบุตร
- เข้าร่วมการสัมมนาหรือเวิร์กช็อปสำหรับผู้ปกครองกับครู

เมื่อคุณไปเยี่ยมโรงเรียนของบุตร คุณสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยกับครูได้โดยการติดต่อที่สำนักงานส่วนหน้าของโรงเรียน หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ และคุณรู้สึกสับสนว่าจะสนทนาในภาษาของคุณเองมากกว่า คุณสามารถขอให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนมาที่โรงเรียนพร้อมกับคุณ และช่วยคุณสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน อีกทางเลือกหนึ่ง คุณอาจขอให้ทางโรงเรียนจัดหาล่ามแปลภาษาผ่านทาง**บริการแปลและล่าม** บริการนี้ไม่คิดค่าใช้จ่าย

### การใช้ภาษาของคุณเอง

ในฐานะผู้ปกครอง เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะใช้ภาษาเดิมของคุณที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ภาษาแรกหรือภาษาถิ่นของเด็กจะสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของพวกเขาอย่างแน่นแฟ้น การส่งเสริมการพัฒนาภาษาแรกของคุณอย่างต่อเนื่องนั้น จะช่วยสนับสนุนในเรื่องการปรับตัวทางสังคมและทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้ย้ายเข้ามาเรียนในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่

การให้บุตรของคุณใช้ภาษาแรกอย่างต่อเนื่อง จะทำให้พวกเขาพัฒนาความรู้รอบตัวและคำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งพวกเขาเรียนภาษาอังกฤษจนเพียงพอก่อน จึงจะให้พวกเขามีส่วนร่วมในหัวข้อเหล่านี้

มีงานวิจัยสำคัญที่บ่งชี้ว่า ผู้เรียนที่มีพื้นฐานแน่นในภาษาแรกหรือภาษาถิ่นของพวกเขา จะมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นที่โรงเรียน เป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาภาษาเพิ่มเติมได้ หากไม่มีการสร้างและส่งเสริมพื้นฐานของภาษาแรกในขณะที่จะเรียนภาษาอื่น การสร้างและส่งเสริมพื้นฐานภาษาเดิมที่บ้านของบุตรนั้น มีความจำเป็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและของของพวกเขา

### การช่วยบุตรของคุณที่โรงเรียน

หากบุตรของคุณยังคงเรียนรู้ที่จะพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ พวกเขาจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติมหรือภาษาถิ่น (EAL/D) และพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนพิเศษเพื่อช่วยในการเรียนของพวกเขา

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนออสเตรเลียเรียนเนื้อหาตาม**หลักสูตรออสเตรเลีย**

เนื่องจากบุตรของคุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษในขณะเดียวกันกับที่เขา/เธอกำลังเรียนเนื้อหาใหม่ๆ สิ่งมีการปรับเปลี่ยนงานต่างๆ ในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขา ในขณะที่พวกเขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ประเภทของการสนับสนุนที่พวกเขาได้รับจะเปลี่ยนตามไปด้วย

### การบ้าน

แต่ละโรงเรียนต่างมีนโยบายของตนเองในการให้การบ้าน การบ้านทำให้นักเรียนได้มีโอกาสสรุปผลการเรียนรู้ในห้องเรียนของพวกเขา พัฒนาการสร้างนิสัยการเรียนที่ดี และทำให้สมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของพวกเขาด้วย หากบุตรของคุณไม่เข้าใจการบ้าน คุณควรพูดคุยกับครูประจำชั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้

การอ่านหนังสือที่บ้านเพื่อความสนุกสนานและความเพลิดเพลินนั้น เป็นกิจกรรมการบ้านที่ดีมากๆ คุณสามารถอ่านหนังสือให้บุตรของคุณฟัง อ่านกับบุตรของคุณ หรือให้พวกเขาอ่านเองก็ได้ สามารถใช้หนังสือที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเดิมที่บ้านก็ได้ และสามารถยืมหนังสือได้จากห้องสมุดของโรงเรียนหรือห้องสมุดของเทศบาลท้องถิ่น